

ทบวงฯ จ้างเรือ โครงสร้างสภามหา'ลัย ให้คนนอกมากกว่าคนในกันรวบอำนาจ

ทบวงฯ เตรียมปรับองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้คนนอกมากกว่าคนใน แก้ปัญหาอธิการบดีรวบอำนาจคนเดียว ซึ่งเป็นจุดอ่อนของการบริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน หมอจรัส สุวรรณเวลา-วิจิตร ศรีสอ้าน หนุนเต็มที่เผยข้อดีเพียบ พร้อมให้ศึกษาข้อมูลจาก มทส.-ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายมนตรี ด้านไพบูลย์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ในการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนา มทส.ครบ 7 ปี ว่า การจะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศการบริหารมหาวิทยาลัยต้องแข็ง ที่ผ่านมามีหลายมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมและหลักเกณฑ์ดี แต่บางแห่งมีปัญหาเพราะ ทรัพยากรไม่กว้างขวาง ทำให้เกิดการสร้างกุมอำนาจเหมือนแนวคิดทางการเมืองว่าทำอะไรให้มีข้างมาก ทำให้สังคมมองอย่างรังเกียจ หากที่ใดมีการเลือกตั้ง ที่นั่นจะมีการรณรงค์สร้างกระแสสร้างกลุ่มและพวกพ้องเพื่อสร้างฐานกุมอำนาจเหล่านี้คือจุดอ่อนของการบริหาร ฉะนั้นจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อศึกษาการได้มาซึ่งผู้บริหารว่าผู้สอน ผู้ถูกสอน และถูกจ้างมีสิทธิโหวตเสียงหรือไม่ เพราะทราบว่ามีอีกหลายแห่งกำลังจะเกิดปัญหา ดังนั้น การออกนอกระบบราชการเป็นสิ่งที่สภามหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบผู้บริหารได้ แต่จะต้องหากลไกที่ทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจ ด้าน น.พ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะ

กรรมการทบวงฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า นายมนตรีได้เสนอเรื่ององค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยว่าควรแยกและถ่วงดุลอำนาจ เพราะสภามหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีอำนาจมาก และบางแห่งมีปัญหาผลักดันตั้งอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย การบริหารงานส่วนใหญ่ใช้วิจารณ์ญาน้อย ทั้งที่รับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้นที่ประชุมเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภายนอกมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด และเป็นบุคคลภายในเพียง 1-3 คน เช่น อธิการบดีและประธานคณาจารย์เป็นต้น และหากเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นอาจให้ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการ เพื่อไม่ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐบาลมีอำนาจมากเกินไป เวลานี้ได้มอบให้สำนักนโยบายและแผนทบวงเร่งศึกษารายละเอียดเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการทบวงครั้งต่อไป

นายวิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดี มทส.กล่าวว่า ควรวิเคราะห์จากกรณีศึกษาของ มทส. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย มทส.เวลานี้มีกรรมการทั้งสิ้น 23 คน เป็นคนใน 8 คน และคนนอก 15 คน เน้นบุคคลหลักจากภาคเอกชน เช่น ประธาน

สภาอุตสาหกรรม ประธานสภาหอการค้า มทส.มีโอกาสูมีความเป็นเลิศแม้ว่าไม่ใช่ขณะนี้ มหาวิทยาลัยควรหันมาเปิดสอนในระดับปริญญาโท และเอกให้มากกว่าก่อนหากมีความพร้อม ไม่จำเป็นต้องเน้นสอนปริญญาตรีก่อน ส่วนภาษาอังกฤษจะต้องให้นักศึกษารู้ออกพอสมควร ในช่วงที่ นายเนลสัน แมนเดลา ประธานาธิบดีแอฟริกาเดินทางมาไทยและเข้ารับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่จุฬาฯ นั้น ปรากฏว่า เมื่อเข้าไปทักทายนักศึกษาที่มาต้อนรับกลับไม่มีนักศึกษาคนใดตอบได้ เพราะไม่เข้าใจ อย่างนี้คงไปสู่ความเป็นเลิศยาก